

Số: 277/BC-UBND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO

**Phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri
phản ánh trước Kỳ họp thứ 3 (Kỳ họp cuối năm 2016)
của HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX**

Sau Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh, qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã trả lời giải quyết 42 nhóm nội dung thuộc 3 lĩnh vực lớn gồm: Kinh tế (23 nhóm nội dung); văn hóa – xã hội (12 nhóm nội dung); quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền (07 nhóm nội dung).

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra trước Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

I. VỀ SẢN XUẤT NÔNG - LÂM - THỦY SẢN (07 nội dung)

1. *Cử tri đề nghị hỗ trợ giống lúa có thương hiệu, đạt năng suất chất lượng cao và hỗ trợ đầu ra cho nông sản.*

Hiện nay, Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp của tỉnh có một số giống lúa có thương hiệu, đạt năng suất chất lượng cao. Do vậy, đề được tư vấn cụ thể cử tri liên hệ trực tiếp với Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp của tỉnh để biết cụ thể từng loại giống lúa phù hợp với từng vùng trồng lúa.

Để hỗ trợ đầu ra cho nông sản, nhất là mặt hàng lúa, gạo, tỉnh đã triển khai thực hiện Quyết định số 606/QĐ-BCT ngày 21/01/2015 của Bộ Công Thương về việc ban hành lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo giai đoạn 2015-2020 đến các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh. Hiện có, 06 doanh nghiệp ký hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo cho hợp tác xã, hộ nông dân trồng lúa; đã ký kết được 5.060 ha tại các huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng, Châu Thành. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn như: Tập quán sản xuất của nông dân còn nhỏ lẻ, manh mún; việc liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân còn nhiều vướng mắc về giá cả, phương thức giao nhận, mua lúa tại đồng, mua lúa tại kho... chưa xây dựng được niềm tin, cùng chia sẻ quyền lợi, rủi ro để hướng đến sự liên kết lâu dài; bên cạnh đó nguồn lực của doanh nghiệp còn hạn chế, nên việc ký kết chưa được nhiều.

2. *Cử tri huyện An Minh đề nghị xem xét, hỗ trợ bổ sung cho nông dân bị thiệt hại vụ lúa năm 2015 hiện còn một số hộ chưa được hỗ trợ; hỗ trợ thiệt*



hại vụ lúa Đông Xuân trong đợt mưa bão tháng 10 và đầu tháng 11/2016 cho nông dân.

Đối với hỗ trợ bổ sung cho nông dân sản xuất vụ lúa Mùa, Đông Xuân năm 2015-2016, tháng 9/2016 UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay tỉnh chưa được Trung ương bổ sung kinh phí để thực hiện.

Riêng về hỗ trợ thiệt hại vụ lúa Đông Xuân trong đợt mưa bão tháng 10 và đầu tháng 11/2016 cho nông dân trên địa bàn huyện An Minh, yêu cầu UBND huyện nhanh chóng, tổng hợp báo cáo thiệt hại về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.

3. Cử tri đề nghị sớm có chủ trương sản xuất 01 vụ tôm 01 vụ lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay; có giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; có chính sách hỗ trợ cho nghề trồng tiêu.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh điều chỉnh quy hoạch nông nghiệp - nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, sẽ triển khai thực hiện khi được phê duyệt.

Đối với sản xuất cây tiêu, đã có định hướng một số vùng có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp với cây tiêu như: Huyện Phú Quốc, Kiên Lương, thị xã Hà Tiên đã ổn định và mở rộng diện tích trồng tiêu ở Gò Quao, Giồng Riềng, U Minh Thượng; đến năm 2020, diện tích tiêu đạt 1.200 ha và ổn định đến năm 2030. Tỉnh sẽ nghiên cứu chính sách cho nghề trồng cây tiêu cụ thể trong Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

4. Cử tri huyện Hòn Đất đề nghị xem lại việc đóng, mở cống ngăn mặn cho linh hoạt, nhằm giảm bớt thiệt hại trong sản xuất

Các cống ven biển trên địa bàn huyện Hòn Đất được thiết kế cửa van phẳng đóng, mở tự động theo thủy triều (áp lực nước) nên việc đóng, mở phải phụ thuộc vào mực nước trước và sau cống. Tuy nhiên, cao trình mặt đất tự nhiên không đồng đều nên có nơi bị khô, thiếu nước, có nơi thì bị ngập úng cục bộ. Để phục vụ tốt cho việc sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, tỉnh sẽ chỉ đạo ngành nông nghiệp vận hành đóng, mở cống hợp lý theo yêu cầu thực tế tại từng thời điểm sản xuất, từng khu vực. Thời gian tới, sẽ đầu tư thêm bờ bao, khoanh vùng từng khu vực để đảm bảo phục vụ sản xuất.

5. Cử tri huyện Hòn Đất đề nghị giải quyết tình trạng cống Kênh 5 thuộc ấp Kinh 4, xã Bình Giang không có người quản lý nên người dân tự động đưa nước mặn vào nuôi tôm, ảnh hưởng đến sản xuất lúa; có kế hoạch khoanh vùng đê bao chống úng cục bộ vùng Nam Quốc lộ 80.

Cống Kênh 5 thuộc Dự án thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Vàm Răng – Ba Hòn. Hiện nay, cống được xây dựng cơ bản hoàn thành, nhưng

do khu vực này bị bồi lắng nhiều ở phía hạ lưu ra đến biển nên chưa vận hành để lấy nước mặn được. Từ đó, một số hộ dân bơm nước mặn qua đê để lấy nước mặn nuôi tôm làm ảnh hưởng đến những hộ lân cận. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành nông nghiệp tiến hành nạo vét hạ lưu cống Kênh 5 và hoàn thiện để đưa công trình vào phục vụ sản xuất.

Việc khoanh vùng đê bao chống úng cục bộ vùng Nam Quốc lộ 80, UBND huyện Hòn Đất đang triển khai thực hiện xây dựng bờ bao, cống, trạm bơm... để đảm bảo chống úng cục bộ.

6. Cử tri đề nghị có giải pháp phù hợp để đảm bảo nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nông dân xã Tây Yên, Nam Yên, huyện An Biên.

Xã Tây Yên và Nam Yên thuộc khu vực ven biển, để bảo vệ sản xuất cho vùng ven biển trước tình hình biến đổi khí hậu, tỉnh đang triển khai xây dựng Đề án kiểm soát mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất và nước sinh hoạt của nhân dân giai đoạn 2016-2020. Trong đó, có nâng cấp đê biển và đầu tư xây dựng các cống trên đê.

7. Cử tri huyện An Biên phản ánh công trình Tỉnh lộ 964 xây dựng làm ảnh hưởng đến hệ thống thủy lợi trong khu vực, nên việc tưới tiêu gặp khó khăn, đề nghị sớm khắc phục.

Trong quá trình khai dự án, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức lấy ý kiến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, công khai các thông tin dự án, điều chỉnh quy mô cho phù hợp với điều kiện địa phương, đảm bảo khai thác bền vững và tiết kiệm. Qua ý kiến phản ánh của cử tri, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND huyện kiểm tra lại, nếu có như phản ánh sẽ tiến hành khắc phục ngay.

II. VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG (15 nội dung)

1. Cử tri đề nghị đầu tư, xây dựng tuyến lộ Nam Thái Sơn và Mỹ Thái giáp tỉnh An Giang.

UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư, xây dựng tuyến lộ Nam Thái Sơn và Mỹ Thái giáp tỉnh An Giang trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

2. Cử tri đề nghị đầu tư, xây dựng tuyến lộ Công Bình - Hòa Hưng - Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng.

UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi trong giai đoạn 2016-2020, nhưng chưa được chấp thuận. Để khắc phục tình hình hư hỏng hiện nay, trước mắt UBND tỉnh đang bố trí kinh phí sửa chữa năm 2017.

3. Đối với các kiến nghị đầu tư, xây dựng các công trình như: Tuyến đường Kênh T5, huyện Hòn Đất (đoạn từ Quốc lộ 80 ra biển); xây dựng cầu tàu xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương; tuyến lộ Ngọc Thuận – Kênh Ranh; tuyến đường vào khu du lịch Suối Đá Bàn; các tuyến đường ngang giao cắt với tuyến tránh Dương Đông; cầu ngang kênh Rạch Giá – Long Xuyên... Theo phân cấp quản lý, các tuyến này thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện. Đề nghị, UBND thành phố Rạch Giá và các huyện Hòn Đất, Kiên Lương, Giồng Riềng, Phú Quốc... có kế hoạch cụ thể để giải quyết kiến nghị của cử tri, nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

4. Cử tri đề nghị lắp biển báo giao thông và đèn tín hiệu ở các khu vực ngã 3, ngã 4 tuyến tránh Dương Đông, sớm bàn giao và đưa vào sử dụng hạn mục đèn chiếu sáng đường Dương Đông - Bãi Thơm.

Hiện nay, các tuyến đường ngang giao cắt với tuyến tránh Dương Đông do UBND huyện Phú Quốc quản lý đầu tư chưa hoàn thành, do đó UBND huyện Phú Quốc chưa lắp đặt đèn tín hiệu ở các khu vực này. Hệ thống biển báo hiệu giao thông đã được lắp đặt đồng bộ sau khi thông đoạn tuyến tránh thị trấn Dương Đông.

Về hệ thống đèn chiếu sáng đường Dương Đông - Bãi Thơm: Tiến độ thi công hiện nay chậm so với yêu cầu, do phải sử dụng công nghệ khoan đường (không đào đường gây hư hỏng mặt đường) dự kiến trong tháng 12/2016 sẽ hoàn thành. Sau khi hoàn thành, sẽ bàn giao cho địa phương quản lý, đưa vào sử dụng theo phân cấp quản lý.

5. Cử tri đề nghị sửa chữa, nâng cấp đoạn đường bị hư hỏng (Quốc lộ 80 cầu Số 1 đến Thành đội Rạch Giá, hiện hư hỏng nặng; một số đoạn trên Quốc lộ 63 thuộc 2 huyện Vĩnh Thuận, An Biên; Lộ 967, đường dẫn lên cầu của lộ 968, 964 bị sụt lún, huyện An Minh; lề đường đoạn gần bến đò Mỹ Thái dọc Quốc lộ 80 thuộc địa bàn xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất; tuyến lộ từ kênh Chông Mỹ đến Bào Môn ra đê quốc phòng và tuyến lộ từ huyện An Biên đến xã Nam Thái; đoạn Tỉnh lộ 971, đoạn từ cầu T5 đến cầu Lung Lớn và Bãi Ót - Bãi Chà, xã Dương Hòa, những đoạn đường hư hỏng và hệ thống cống HT1, HT2 trên Quốc lộ N1, huyện Kiên Lương; đoạn từ Hà Tiên đến Mũi Con Cọp; tuyến đường Tân Hội - Phi Thông; tuyến lộ 963B đoạn Giồng Riềng - Bến Nhứt, huyện Giồng Riềng).

Thời gian qua, thời tiết khí hậu có nhiều diễn biến bất thường; lượng mưa khá lớn, gây đọng nước mặt đường, làm mềm yếu cục bộ từng đoạn trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, các đoạn tuyến qua khu dân cư, đường vào cầu bị lún sụt, sạt lở, hư hỏng mặt đường. Trong thời điểm mưa nhiều và thường xuyên, các đơn vị quản lý đường bộ chỉ thực hiện công tác khai thông, thoát nước, đảm bảo giao thông. Thời gian tới, sẽ chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa cụ thể cho phù hợp với từng tuyến đường, từng địa phương theo phân cấp quản lý đường bộ.

6. *Cử tri huyện U Minh Thượng đề nghị nâng độ cao cầu vào hồ Hoa Mai, để nhân dân thuận tiện lưu thông và giao thương hàng hóa.*

Cầu Vườn Ươm bắt qua kênh đê bao ngoài U Minh Thượng được đầu tư đưa vào khai thác khoảng thời điểm năm 2000; cầu có tỉnh không thông thuyền khoảng 2 mét. Để bảo đảm nhu cầu giao thông thủy phục vụ vận chuyển nông sản của nhân dân trong khu vực đê bao trong thời gian tới, qua nhiều lần phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch nâng cao tỉnh không thông thuyền cầu Vườn Ươm từ 2,5 đến 3,0 mét và thực hiện trong năm 2017.

7. *Cử tri huyện Kiên Lương đề nghị đầu tư, xây dựng hệ thống cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Hòn Nghệ; xã Hòa Điền, ngã ba Rạch Đùng về ấp Hố Bườn, xã Bình Trị.*

Dự án nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương đã được phê duyệt vào năm 2014 nhưng không có vốn, hiện nay tỉnh duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2016-2020.

Dự án nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương: Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã lập kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020.

Riêng đoạn từ Ngã ba Rạch Đùng về ấp Hố Bườn, xã Bình Trị: Giao UBND huyện Kiên Lương phối hợp với Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tiến hành khảo sát và đưa vào kế hoạch nâng cấp, mở rộng tuyến ống cho khu vực này, đầu tư trong giai đoạn 2016-2020.

8. *Cử tri huyện Giang Thành đề nghị lắp đặt đồng hồ nước cho các hộ dân tại các khu dân cư nơi đã có đường ống dẫn nước đi qua.*

Hiện nay, dự án lắp đặt đồng hồ cho khu vực này đã ký hợp đồng với nhà thầu thi công, đang triển khai thực hiện.

9. *Cử tri thành phố Rạch Giá, Hòn Đất tiếp tục đề nghị sớm quy hoạch khu vực nuôi chim yến tạo mỹ quan đô thị, tránh gây ô nhiễm môi trường.*

Nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án quy hoạch vùng nuôi chim yến tập trung, tuy nhiên loại hình nuôi chim yến chưa có quy định cụ thể, nên quá trình thực hiện vẫn còn chậm. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ quy hoạch trong thời gian tới.

10. *Cử tri thị xã Hà Tiên tiếp tục đề nghị đẩy nhanh tiến độ quy hoạch đầm Đông Hồ.*

Đề án quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững đầm Đông Hồ đã được đơn vị tư vấn lập đã cơ bản hoàn thành. Hiện nay, đơn vị tư vấn chỉnh sửa hoàn



thiện lần cuối để thông qua Hội đồng thẩm định của tỉnh và trình phê duyệt trong tháng 12/2016.

11. Cử tri đề nghị thông báo tình hình thực hiện đề án thành lập thành phố Hà Tiên.

Cuối tháng 11/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chủ trương dừng việc thực hiện đề án thành lập thành phố Hà Tiên và cả đề án thành lập thị xã Kiên Lương và huyện Sơn Thành do không đảm bảo các tiêu chí theo Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chí của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (Hà Tiên có 3/4 tiêu chí không đạt gồm: Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc; Sơn Thành có 3/3 tiêu chí không đạt; Kiên Lương có 2/4 tiêu chí không đạt).

Đối với Phú Quốc và Thổ Châu, tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng Đề án mới thành lập thành phố Phú Quốc và huyện Thổ Châu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 31 Nghị quyết số 1211/2016/NQ-UBTVQH13, do đây là các địa phương có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong quốc phòng, an ninh và phòng thủ quốc gia.

12. Cử tri đề nghị kéo điện 3 pha cho trạm bơm áp Minh Tân, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành.

Việc kéo điện tại áp Minh Tân thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015-2020 đã được Bộ Công Thương phê duyệt ngày 30/10/2015 và đã được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của Trung ương, do ngành điện làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 1,26 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay chưa được bố trí vốn để triển khai thực hiện. Tỉnh tiếp tục đề nghị ngành điện sớm triển khai thực hiện.

13. Cử tri đề nghị đầu tư, xây dựng hệ thống cống, đập ngăn mặn tuyến sông Cái Lớn trên địa bàn huyện Gò Quao, kè chống sạt lở đoạn đường thủy từ phà Xáng Cụt, xã Vĩnh Thắng đến giáp Ba Đình, tỉnh Bạc Liêu.

Đến nay, danh mục dự án đầu tư, xây dựng hệ thống cống, đập ngăn mặn trên tuyến sông Cái Bé, Cái Lớn chưa được Chính phủ phê duyệt chính thức. Tuy nhiên, để đảm bảo sản xuất vùng ven sông Cái Lớn, Cái Bé thuộc địa bàn huyện Gò Quao hiện nay ngành nông nghiệp đang phối hợp với UBND huyện Gò Quao bằng nhiều nguồn vốn để bố trí vốn đầu tư nâng cấp một số đoạn đê trên địa bàn một số xã như: Thới Quản, Thới Liễu, Vĩnh Phước B, Vĩnh Hòa Hưng Nam, Vĩnh Hòa Hưng Bắc. Biện pháp trước mắt để ngăn mặn, giữ ngọt là đắp đập tạm thời như UBND huyện Gò Quao đang triển khai thực hiện.

14. Cử tri đề nghị sớm khắc phục sự cố cống ngăn mặn Trà Phô trên địa bàn xã Phú Mỹ và Phú Lợi, huyện Giang Thành.



Cống ngăn mặn Tà Phô bị sự cố sạt lở phần tiếp giáp bờ kênh Hà Giang, phía đối diện lộ Hà Giang. Đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với đơn vị thi công khắc phục xong sự cố và đưa công trình vào vận hành.

15. Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cống ngăn mặn đê biển An Biên - An Minh.

Trên tuyến đê biển An Biên - An Minh còn lại 16 công chưa có nguồn vốn đầu tư: Hiện nay, tỉnh đã triển khai lập dự án thực hiện bằng nhiều nguồn vốn (vốn chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, vốn đối ứng của tỉnh) và đang chờ ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương.

III. VỀ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (03 nội dung)

1. Cử tri đề nghị hỗ trợ vốn cho các hợp tác xã hoạt động.

Phần lớn các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có vốn tự có thấp; quy mô hoạt động nhỏ, phương án, dự án sản xuất, kinh doanh hiệu quả chưa cao; năng lực quản trị còn hạn chế; thiếu tài sản bảo đảm nợ vay theo quy định. Vì vậy, để được tiếp cận vốn vay ngân hàng trước mắt các hợp tác xã cần tập trung xây dựng phương án, dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi, hiệu quả để ngân hàng xem xét cho vay trực tiếp hợp tác xã hoặc cho xã viên vay để thực hiện phương án, dự án của hợp tác xã. Về lâu dài các hợp tác xã cần hoàn thiện các điều kiện tiếp cận tín dụng theo quy định.

2. Cử tri đề nghị doanh nghiệp tàu cao tốc giảm giá vé cho người cao tuổi theo Thông tư số 59/2015/TT-BGTVT; kiểm tra giá vé của các chủ phương tiện tàu đò (giá tăng bất thường).

Hiện nay, các đơn vị vận tải đường thủy bằng tàu cao tốc đều thực hiện kê khai giá cước, trong đó có kê khai giảm giá cước 15% so với giá vé cho người cao tuổi. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện một số đơn vị vận tải hoặc các điểm bán vé thực hiện chưa nghiêm. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, Sở Giao thông vận tải đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác cảng, bến tàu kiểm tra, bắt buộc đơn vị vận tải phải niêm yết giá vé, giá dịch vụ (trong đó có giá giảm cho người cao tuổi, người khuyết tật đúng với giá kê khai của đơn vị vận tải) tại điểm bán vé trong khu vực bến; tiếp nhận phản ánh của hành khách khi các đơn vị vận tải không thực hiện giảm giá vé theo quy định, lập biên bản, báo cáo để kịp thời xử lý.

3. Cử tri đề nghị cấp kinh phí kịp thời cho các xã đã được công nhận xã nông thôn mới tại huyện Giồng Riềng (số tiền mỗi xã 01 tỷ đồng).

Theo Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 thì xã được công nhận nông thôn mới được thưởng 01 tỷ đồng. Tỉnh đã đề nghị với

Trung ương, nhưng đến nay, Trung ương chưa cấp kinh phí cho tỉnh nên UBND tỉnh chưa có quyết định cấp kinh phí thường cho xã nào đã được công nhận. Tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị.

IV. VỀ VĂN HÓA - XÃ HỘI (06 nội dung)

1. Cử tri đề nghị in sách giáo khoa chữ Khmer, mở rộng việc dạy chữ Khmer phục vụ cho việc học tập của con em dân tộc, đồng thời hỗ trợ kinh phí cho giáo viên dạy chữ Khmer.

Việc in ấn, phát hành sách thực hiện theo Luật Xuất bản; bộ sách giáo khoa tiếng Khmer đã được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn và phát hành. Hàng năm, UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để mua sách phục vụ việc dạy chữ Khmer tại các chùa (năm 2016 đã hỗ trợ 90 triệu đồng để mua sách).

Kiên Giang là một trong 4 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long tổ chức dạy chữ viết Khmer trong các trường phổ thông theo Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ và Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang. Toàn tỉnh hiện có 30 trường phổ thông tổ chức dạy chữ Khmer cho 4.863 học sinh. Vào dịp hè hàng năm, tại các chùa Khmer trên địa bàn 12/15 huyện, thị xã, thành phố (trừ 3 huyện Phú Quốc, Kiên Hải và An Minh) đã tổ chức trên 300 lớp cho hơn 5.000 học sinh theo học, với trên 300 giáo viên tham gia.

Chế độ phụ cấp cho giáo viên dạy chữ Khmer trong các trường phổ thông được thực hiện theo Nghị định số 82/2010/NĐ-CP của Chính phủ; các giáo viên, nhà sư tham gia dạy chữ Khmer tại các chùa đều được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí.

2. Cử tri đề nghị khảo sát, công nhận di tích lịch sử văn hóa chùa Đường Xuông, xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng (chùa được thành lập hơn 300 năm), đồng thời xây dựng bia tưởng niệm và tổ chức lễ cầu siêu vì ở nơi đây năm 1965 có 200 người dân bị địch sát hại.

Qua ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành khảo sát, sưu tầm về lịch sử đối với chùa Đường Xuông và sự kiện mà cử tri đã nêu. Nếu hội đủ được các tiêu chí theo quy định của Luật Di sản văn hóa, tỉnh sẽ tiến hành các quy trình để xếp hạng di tích.

3. Cử tri đề nghị có chính sách miễn giảm học phí cho học sinh vùng hải đảo thuộc xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương; xây dựng hồ bơi cho trẻ em ở các điểm trường có điều kiện.

Tất cả học sinh thuộc xã đảo Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương đã được xem xét chính sách miễn, giảm học phí được thực hiện theo từng đối tượng được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 của Nghị định số 86/2015/NĐ/CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Ngoài các đối tượng của Nghị định này, chưa có chính sách miễn, giảm nào khác để làm căn cứ cho miễn, giảm.

Việc xây dựng hồ bơi cho trẻ em là rất cần thiết. Tuy nhiên, do ngân sách nhà nước rất hạn hẹp, khó bố trí thực hiện. Trong năm 2016, ngành giáo dục đã thực hiện thí điểm tại 7 trường ở các huyện Giồng Riềng, Gò Quao, Vĩnh Thuận và thành phố Rạch Giá; đồng thời đã kêu gọi, khuyến khích xã hội hóa việc xây dựng hồ bơi cho trẻ em ở những địa phương có điều kiện và thực hiện tốt phong trào xã hội hóa như: Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Lương, An Minh.

4. Cử tri đề nghị có chính sách trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thu hút đầu tư nhằm tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động.

Thực hiện Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 của HĐND tỉnh về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020. Theo đó, từ nay đến năm 2020 UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đào tạo nghề theo hướng chuyên dịch cơ cấu kinh tế đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, đồng thời đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, các doanh nghiệp và gắn với quá trình sản xuất nông nghiệp của nông dân trên địa bàn. Tiếp tục ban hành cơ chế chính sách ưu tiên kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập. Rà soát, bổ sung các ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu học nghề của xã hội, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp, khu du lịch và các lĩnh vực ngành nghề tỉnh ưu tiên thu hút nhằm tạo ra nhiều cơ hội cho người lao động có việc làm.

5. Cử tri đề nghị ngành y tế cần cung cấp đầy đủ thiết bị, thuốc chữa bệnh cho bệnh viện đa khoa theo tiêu chuẩn bệnh viện loại 2 đối với huyện Vĩnh Thuận và đầu tư cơ sở vật chất đối với huyện Gò Quao.

Ngày 26/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2392/QĐ-UBND bố trí vốn cho Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận mua sắm trang thiết bị giai đoạn 2017-2019 là 14,98 tỷ đồng. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã chấp thuận cho UBND huyện Vĩnh Thuận tạm ứng ngân sách tỉnh số tiền 05 tỷ đồng để đáp ứng kịp thời việc cung ứng thuốc chữa bệnh (Bệnh viện đang nợ tiền thuốc các doanh nghiệp).

Đối với dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Gò Quao, hạng mục nâng cấp, cải tạo, mua sắm trang thiết bị đã có chủ trương đầu tư và đang lập dự án, vốn được cấp trong giai đoạn 2016-2020 là 80,1 tỷ đồng.

6. Cử tri đề nghị hỗ trợ cất nhà cho các hộ dân sinh sống cặp tuyến biên giới thuộc phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, hiện một số hộ dân đã nộp đủ

hồ sơ nhưng đến nay chưa được hỗ trợ, đề nghị cho biết chương trình này có tiếp tục hay không?

Chính sách hỗ trợ bố trí dân cư cho vùng biên giới Việt Nam - Campuchia theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/1012 của Thủ tướng Chính phủ đến cuối năm 2015 đã hết thời hạn thi hành. Hiện nay, Chính phủ chưa có chính sách mới. Tỉnh sẽ kiến nghị với Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách này.

V. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN (13 nội dung)

1. Cử tri đề nghị tăng mức phụ cấp cho chức danh không chuyên trách, công an viên cấp xã, chức danh khu phố, ấp, tổ nhân dân tự quản, Chi hội người cao tuổi, cộng tác viên dân số và trẻ em các ấp hiện nay mức phụ cấp của các chức danh này thấp và có chính sách hỗ trợ một lần cho cán bộ ấp khi nghỉ việc.

Việc hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã có bằng cấp chuyên môn và 03 chức danh ấp, khu phố gồm: Bí thư, Trưởng ấp, khu phố, Phó Trưởng ấp, khu phố được thực hiện theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 của UBND tỉnh. Bằng đại học hỗ trợ thêm 600.000 đồng/người/tháng, cao đẳng hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng và trung cấp hỗ trợ thêm 400.000 đồng/người/tháng. Đã nâng mức phụ cấp từ 0,55 lần mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng lên 0,6 lần mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng đối với: Trưởng Ban công tác Mặt trận; Chi hội trưởng Hội Nông dân; Chi hội trưởng Hội Phụ nữ; Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh; Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; ấp đội, khu đội; công an viên ấp. Tuy nhiên, việc đề xuất nâng mức phụ cấp này phụ thuộc vào khả năng đáp ứng ngân sách của địa phương, vì toàn tỉnh hiện nay đối tượng này là rất lớn (khoảng 7.650 người).

Đối với chính sách hỗ trợ một lần cho cán bộ ấp khi nghỉ việc, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 48/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 hủy bỏ chính sách trợ cấp đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi. Do vậy, việc giải quyết chính sách trợ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ấp, khu phố nghỉ việc hiện nay, tỉnh đang chờ Trung ương. Khi có chủ trương chính sách mới thì áp dụng thực hiện cho đối tượng này.

2. Cử tri đề nghị có chính sách cho các chức danh không chuyên trách ở các xã đảo như Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương được hưởng phụ cấp đặc biệt là 30%.

Theo quy định của Thông tư số 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì những người hoạt động không chuyên trách ở xã không thuộc phạm vi hưởng 30% phụ cấp đặc biệt.

3. Cử tri đề nghị sớm có văn bản hướng dẫn và đưa vào thực hiện Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã, theo nghị định này trưởng, phó và công an viên cấp xã đang công tác được hỗ trợ tiền khám chữa bệnh tại cơ sở y tế.

Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với Trưởng, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên cấp xã được thực hiện theo Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 của UBND tỉnh (quy định về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khu phố). Do vậy, ở xã nào chưa thực hiện việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đến đối tượng trên thì đề nghị phản ánh UBND xã để được giải quyết.

4. Cử tri đề nghị nên thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo quy định để làm cơ sở phòng, chống tham nhũng; xem xét lại việc bổ nhiệm cán bộ có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, gây thất thoát tài sản của nhà nước trước khi bổ nhiệm.

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định hàng năm cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố đều phải kê khai tài sản theo quy định. Hàng năm trong khi đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đều phải có nghĩa vụ kê khai tài sản và công khai theo hướng dẫn.

Đối với cán bộ, công chức viên chức có dấu hiệu vi phạm kỷ luật thì không xem xét bổ nhiệm theo quy định Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

Hiện nay, hai nhiệm vụ này tỉnh đang chỉ đạo thực hiện rất nghiêm túc, chưa phát hiện sai phạm. Đề nghị cử tri có phản ánh cụ thể về đường dây nóng của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng tỉnh. Sau khi tiếp nhận phản ánh, sẽ chỉ đạo kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm khắc từng vụ việc nếu phát hiện vi phạm.

5. Cử tri đề nghị giám sát các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Rạch Giá trong việc thực hiện đóng bảo hiểm bắt buộc cho người lao động.

Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành có liên quan thành lập các đoàn thanh tra, qua thanh tra, cũng phát hiện nhiều doanh nghiệp chưa đóng bảo hiểm xã hội hoặc đóng không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Qua thanh tra đã yêu cầu các doanh nghiệp vi phạm khắc phục. Năm 2017, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành lao động tiến hành kiểm tra, phúc tra lại, nếu các doanh nghiệp tiếp tục vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.



6. *Cử tri đề nghị kiểm tra, quản lý giá vé tàu - xe trong các ngày lễ, tết, vì thường vào các dịp này chủ phương tiện tăng giá bất thường.*

Để quản lý giá bán vé tàu xe trong các dịp lễ, tết và những ngày nghỉ cuối tuần, đối với các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo nhất, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải triển khai các giải pháp như: Yêu cầu các đơn vị vận tải ký hợp đồng bán vé với các đại lý đủ điều kiện kinh doanh theo quy định; kiểm tra các đại lý, nhân viên bán vé khi xuất vé phải đúng với thông tin hành khách đi tàu, nghiên cứu áp dụng hình thức bán vé qua mạng; các đơn vị bến kiểm tra vé hành khách đúng với thông tin ghi trên vé trước khi xuống tàu. Đối với các tuyến đường bộ, sẽ thường xuyên kiểm tra, yêu cầu các đơn vị vận tải kê khai, niêm yết giá vé tại các nơi giao dịch và trên phương tiện, chỉ đạo các đơn vị bến giám sát nghiêm việc bán vé cho hành khách trong các dịp lễ, Tết.

7. *Cử tri đề nghị có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện đông người trên địa bàn xã Bình Giang, huyện Hòn Đất.*

Tình trạng khiếu kiện đông người chủ yếu là do vụ việc có 349 hộ làm đơn khiếu nại đòi lại đất trước đây nhà nước thu hồi để giao đất cho Công ty Lâm sản Kiên Giang liên doanh với Công ty Quốc tế Kiên Tài trồng cây làm nguyên liệu giấy từ năm 2011. Thanh tra Chính phủ đang thụ lý giải quyết theo trình tự quy định của pháp luật. Sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh tiếp tục xem xét, giải quyết dứt điểm việc khiếu nại của công dân theo quy định của pháp luật.

8. *Cử tri đề nghị chia tách một số ấp thuộc xã Thới Quản, huyện Gò Quao.*

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2660/BNV-CQĐP ngày 23/6/2015 của Bộ Nội vụ về việc tạm dừng việc xem xét, quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cho đến khi có văn bản mới của Trung ương quy định. Vì vậy, đối với ấp không phải đơn vị hành chính nhưng vẫn phải ổn định theo chỉ đạo của Trung ương.

9. *Cử tri đề nghị kiểm tra, xử lý nghiêm cơ sở sản xuất chân vịt tàu biển Tân Sơn ở ấp Vĩnh Phước B, xã Vĩnh Hòa Hiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.*

Sau khi nhận được đơn phản ánh của các hộ dân về việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Võ Thanh Sơn hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra và trưng cầu Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật tài nguyên - môi trường An Giang là đơn vị có chức năng lấy mẫu chất thải để phân tích, giám định các thông số môi trường theo quy định. Hiện tại, vẫn còn đang trong thời hạn thanh

tra. Sau khi có kết quả giám định mẫu chất thải, sẽ tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

10. *Cử tri đề nghị Sở Giao thông vận tải giao các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Phú Quốc do Sở quản lý về huyện quản lý để chủ động duy tu, sửa chữa khi đường xuống cấp.*

Ngày 10/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ trong phạm vi quản lý của tỉnh, trong đó quy định trách nhiệm của UBND cấp huyện là thực hiện quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường huyện, đường xã và đường khác trên địa bàn quản lý (thực hiện đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ). Kiến nghị của cử tri chưa thể xem xét giải quyết.

11. *Cử tri yêu cầu chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mặt Trời Phú Quốc đầu tư khu du lịch Bãi Khem phải để lại con đường dân sinh ra Bãi Khem để bà con ngư dân đi lại.*

Tuyến đường kết nối từ đường Tỉnh lộ 46 đến quảng trường biển và bãi tắm công cộng nhà đầu tư được tạm giao đất để xây dựng theo quy hoạch được duyệt, sau đó bàn giao cho nhà nước quản lý theo quy định (hiện tại chưa tạm giao đất cho nhà đầu tư tại vị trí này). Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã làm việc với nhà đầu tư đề nghị tạo điều kiện cho người dân, du khách được đi lại, đồng thời yêu cầu tháo gỡ ngay những nơi đã rào chắn như phản ánh của cử tri.

12. *Cử tri đề nghị xử lý nghiêm việc khai thác trái quy định làm thiệt hại đến nguồn lợi thủy sản; giải quyết dứt điểm tình trạng các phương tiện đánh bắt, tranh chấp ngư trường.*

Trong thời gian qua, trước tình hình liên quan đến an ninh trật tự trên biển diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ thị tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự trên vùng biển (Chỉ thị số 769/CT-UBND ngày 04/4/2016). Các lực lượng chức năng đã thực hiện nhiều giải pháp tuần tra kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm trong lĩnh vực thủy sản như: Hoạt động sai vùng, hoạt động khai thác không đúng nghề, sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, không đăng ký, đăng kiểm... để hạn chế đến thấp nhất tình trạng xung đột xảy ra trên biển, gây mất an ninh trật tự trên biển, đồng thời từng bước đưa công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với việc khai thác hợp lý, góp phần tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững.

Kính thưa quý đại biểu HĐND tỉnh và bà con cử tri trong tỉnh, đây là 5 nhóm ý kiến UBND tỉnh xin được báo cáo, giải quyết, giải trình từng nhóm ý kiến của cử tri đặt ra tại kỳ họp này. Còn lại đối với các ý kiến, kiến nghị khác của cử tri, UBND tỉnh sẽ ban hành kế hoạch chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiến

hành khảo sát, kiểm tra, xác minh và có các giải pháp, lộ trình thực hiện, sau đó sẽ thông tin đến đại biểu HĐND tỉnh và bà con cử tri được biết.

Trên đây là Báo cáo phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX././2

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, btkien

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Handwritten signature of Mai Văn Huỳnh

Mai Văn Huỳnh

